



ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องทดลอง และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ ประเมินสมรรถนะฯ ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องทดลอง

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๐๑

นายชัช ชรีสะอาด

อนึ่ง การตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัคร ได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามที่ ประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป และเพื่อให้ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงขอให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้รับการประเมินฯ ที่เดินทางมาจากสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ยังเสี่ยง จะต้องแจ้ง เจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ จุดคัดกรองสถานที่สอบทันที

๒. ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องผ่านจุดคัดกรองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออก เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดที่กำหนด

๓. ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (จัดเตรียมมาเอง) และ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มิรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ด้านความรู้) และครั้งที่ ๒ (ด้าน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ) ในวันที่จันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ ๘๔๔ หมู่ ๙ ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวราวิชญ์ วราธิสวปติ)

ปศุสัตว์เขต ๒